

ปลัดศธ.เผย พร้อมฉีดเข็มบูสเตอร์ให้ครู-นร.รับเปิดเทอมใหม่ 2565

นำเสนอเมื่อ : 23 มี.ค. 2565

กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมฉีดเข็มบูสเตอร์ให้ครูและนักเรียน รับเปิดเทอมใหม่ ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. ดร.สุภัทรา จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าในการจัดฉีดวัคซีนต้านเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ให้กับนักเรียนอายุ 12-18 ปี และครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่า ในส่วนของนักเรียนอายุ 12-18 ปีนั้น ขณะนี้มีการดำเนินการจัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้กับนักเรียนไปแล้วกว่าร้อยละ 80 ที่เหลือส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียนที่มาลงชื่อเพื่อขอรับการฉีดในภายหลัง จึงทำให้การฉีดให้เด็กกลุ่มนี้ยังไม่ครบ 100% แต่คาดว่าจะก่อนเปิดเทอมในเดือน พ.ค.นี้ นักเรียนกลุ่มนี้จะฉีดเข็มที่ 2 เกือบครบทั้ง 100% แนนอน สำหรับเข็มที่ 3 ซึ่งเป็นเข็มบูสเตอร์นั้นทางกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำหนดให้เว้นช่วงฉีดหลังจากฉีดเข็มที่ 2 ไปแล้วประมาณ 4-6 เดือน โดยเด็กนักเรียนที่ฉีดเข็มที่ 2 ในช่วงปลายเดือน ธ.ค.2564 และช่วงต้นเดือน ม.ค.2565 หรือประมาณ 2.5 ล้านคน จะสามารถฉีดเข็มบูสเตอร์ได้ในช่วงเปิดเทอมพอดีในเดือน พ.ค. และจะมีนักเรียนบางส่วนที่ ศธ.จะต้องสำรวจรายชื่อเพื่อเข้ารับการฉีดเข็มบูสเตอร์ใหม่อีกครั้ง เนื่องจากนักเรียนบางคนมีการย้ายถิ่นฐาน หรือย้ายสถานศึกษา ดังนั้นการสำรวจใหม่จะทำให้ง่ายต่อการวางแผนในการจัดฉีดให้กับเด็ก

“ผมคิดว่าผู้ปกครองไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีวัคซีนที่จะฉีดให้กับเด็ก เท่าที่ทราบทาง สธ.มีวัคซีนเพียงพอที่จะฉีดให้ แล้วแต่ผู้ปกครองที่ไม่ยอมให้บุตรหลานมาฉีดมากกว่า ที่ผ่านมามีสาเหตุที่ตัวเลขเด็กฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ไม่ครบ 100% ก็เพราะผู้ปกครองตัดสินใจล่าช้า บางคนเพิ่งเปลี่ยนใจทีหลัง ทำให้ ศธ.ต้องส่งรายชื่อไปหาคิวเพื่อรอฉีดใหม่ เสียเวลาทั้งโรงเรียน และเสียเวลาทั้ง สธ. คือถ้าตัดสินใจให้บุตรหลานฉีดตั้งแต่เดือน พ.ย.2564 ทุกอย่างก็จบไปแล้ว ทั้งนี้ผมคิดว่าเปิดเทอมที่ 1/2565 สัปดาห์ที่ 1 และ 2 นักเรียนเตรียมตัวรับการฉีดเข็มบูสเตอร์ได้เลย ซึ่งวัคซีนที่จะใช้ฉีดน่าจะเป็นไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นาแซเนกา” ปลัด ศธ. กล่าว

ดร.สุภัทรา กล่าวอีกว่า สำหรับการฉีดวัคซีนให้กับครู ล่าสุดพบว่าฉีดครบ 2 เข็มไปแล้วมากกว่า 90% ที่เหลือเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องการฉีด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบุคลากรทางการศึกษา หรือกลุ่มเจ้าหน้าที่ ส่วนการฉีดเข็มบูสเตอร์ให้กับครู จากข้อมูลเบื้องต้นฉีดไปแล้วเกือบ 50% ขณะนี้ตนกำลังสำรวจตัวเลขที่ชัดเจนอีกครั้ง ทั้งนี้ไม่แน่ใจว่าเปิดเทอม 2565 เดือน พ.ค.นี้ครูจะเข้ารับการฉีดเข็มบูสเตอร์ได้มากขนาดไหน เพราะ ศธ.เองก็ไม่สามารถไปบังคับครูได้ และยอมรับว่าครูบางคนก็ค่อนข้างงอแง อย่างไรก็ตามเปิดเทอมใหม่ 2565 นี้

ศธ.ยังคงมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่า **หากสถานศึกษาใดจะเปิดเรียนแบบ Onsite ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 เข็ม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 หากทำไม่ได้ก็คงไม่อนุญาตให้เปิด ก็ต้องหันไปจัดในรูปแบบอื่น ๆ** แต่ทั้งนี้คุณครูจะต้องมีการออกแบบการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลที่ดี เพื่อให้เด็กเรียนแล้วมีคุณภาพอย่างแท้จริง โดยเฉพาะรูปแบบ Onlineจะทำแบบขอไปทีเหมือนที่ผ่านมาไม่ได้

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [เดลินิวส์ วันที่ 22 มีนาคม 2565](#)